

Bình Phước, ngày 19 tháng 7 năm 2021

LỜI KÊU GỌI

Toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19

*Thưa đồng bào, đồng chí, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và cán bộ,
chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước!*

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, toàn đảng toàn dân, toàn quân tỉnh Bình Phước với phương châm hành động quyết liệt, "chống dịch như chống giặc", công tác phòng chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh bước đầu đạt được kết quả rất quan trọng. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, đặc biệt là sức mạnh đoàn kết, đồng lòng, chung sức của toàn thể nhân dân, chúng ta vừa cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, vừa thực hiện được các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, được nhân dân tin tưởng đánh giá cao.

Tuy nhiên, hiện nay đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh và rất nguy hiểm, khó lường. Từ ngày 30/6/2021 đến nay, dịch bệnh bùng phát lần thứ tư, đã phát sinh trên địa bàn 09/11 huyện, thị xã, thành phố, lây nhiễm vào khu công nghiệp, nhất là ở địa bàn các huyện Chơn Thành, Đồng Phú... Theo thông báo của Trung tâm phòng chống dịch bệnh tỉnh, đến sáng ngày 19/7/2021, toàn tỉnh đã có 96 ca nhiễm Covid-19, hàng nghìn ca F1, F2 phải cách ly và dự báo số ca mắc mới ngày càng tăng lên. Theo văn bản của Thủ tướng Chính phủ từ 00 giờ ngày 19/7/2021, toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, nhằm mục tiêu cao nhất là chặn đứng sự lây lan trong cộng đồng của các chuỗi lây nhiễm. Lực lượng ở tuyến đầu như ngành y tế, quân đội, công an, tổ Covid-19 cộng đồng, tình nguyện viên... đang phải dốc sức, ngày đêm đối mặt với khó khăn, nguy hiểm. Nhiều tấm gương làm việc tận tụy, quên mình, xả thân vì nhiệm vụ, làm lay động lòng người, được cả xã hội cảm phục, biết ơn. Trong điều kiện nguồn vắc - xin phòng Covid-19 có hạn, chưa đáp ứng nhu cầu tiêm chủng rộng rãi cho nhân dân thì ngay lúc này đây, ***vắc - xin tốt nhất, hiệu quả nhất chính là sự đoàn kết, ý thức tự giác, trách nhiệm cao của mỗi người dân.***

Trước tình hình đó, để thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy tại Công văn số 469-CV/TU, ngày 18/7/2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Công văn số 2387/UBND-NC, ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; thiết thực hưởng ứng Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền ngày 18/7/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước tha thiết kêu gọi:

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh, nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ, ngành y tế và của địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Toàn thể nhân dân đồng lòng, chung sức vì sức khỏe của mình và của cộng đồng, tiếp tục đoàn kết thống nhất trong ý chí và hành động thực hiện quyết liệt hiệu quả quy định phòng chống dịch. Yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết và thực hiện nghiêm 5K. Hạn chế tối đa việc ra khỏi tỉnh và trở về tỉnh từ lúc này. Hãy bình tĩnh, yên tâm, tin tưởng vào cấp ủy, chính quyền các cấp đang nỗ lực chăm lo cho sự bình an của mỗi gia đình và xã hội.

Thực hiện nghiêm Chi thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi người dân, doanh nghiệp. Hãy chấp nhận hy sinh lợi ích trước mắt, vì lợi ích to lớn của cộng đồng xã hội, của tỉnh và đất nước. Người dân không nên lo lắng, hoang mang, dễ sa vào âm mưu thâm độc của kẻ thù lợi dụng tình hình dịch bệnh tung tin xấu độc để chống phá đảng và nhà nước ta, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc cung ứng hàng hóa, các mặt hàng thiết yếu sẽ được các cấp chính quyền, cơ quan chức năng điều phối, đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ. Hãy bình tĩnh, yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự điều hành, quản lý của chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng liên quan.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp, doanh nhân, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ... tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Đặc biệt là tham gia hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân các vùng dịch, vùng nhân dân đang bị phong tỏa, cách ly...

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước xin được thay mặt nhân dân trong tỉnh, nhất là nơi đang xảy ra dịch bệnh, tri ân lòng hảo tâm, nghĩa cử cao đẹp của các các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp, doanh nhân, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ủng hộ vật chất, tinh thần cho công tác phòng, chống dịch. Chúng tôi cam kết tổng hợp đầy đủ các khoản ủng hộ, công khai minh bạch, sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả thiết thực.

Với tinh thần đại đoàn kết, triệu người như một, thống nhất ý chí và hành động, siết chặt tay nhau, phát huy trí thông minh, tính sáng tạo, ý chí kiên cường của người Việt Nam, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19, bảo vệ an toàn sức khỏe cho cộng đồng, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, trở lại cuộc sống bình thường mới, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH
CHỦ TỊCH



Lê Thị Xuân Trang